



สคค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ร10999/65

17 ต.ค. 2565 เวลา 14.30 น.



ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ ๒๒๓๔๗

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๒๓๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการประชุมหารือฯ ระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา และ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ ไปหารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา และผู้แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หารือร่วมกันในประเด็นข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางในประเด็นการกำหนดรูปแบบของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน การกำหนดระยะเวลาจัดทำรายงานการเงิน และการเสนอรายงานการเงินตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการประชุมหารือต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อรายงานให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๕๖ (รพีพรรณ)